

Faculty of Economics
Chiang Mai University

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Q & A

คำถามยอดฮิตสำหรับนักศึกษาใหม่

Q1 : หลักสูตรคณะเศรษฐศาสตร์แตกต่างกันอย่างไร?

A1 : หลักสูตรปกติ(ภาคปกติ) เรียนภาษาไทย สามารถเลือกสาขาวิชาโท
หลักสูตรนานาชาติ(ภาคอินเตอร์) เรียนภาษาอังกฤษร่วมกับนักศึกษาต่างชาติ
หลักสูตรสองปริญญา(ภาคสองปริญญา) เรียนควบคู่กับคณะการสื่อสารมวลชน

Q2 : ค่าเทอมเท่าไร เป็นแบบเหมาจ่ายหรือตามหน่วยกิตที่ลงเรียน ?

A2 : ค่าเทอมเป็นแบบเหมาจ่าย

หลักสูตรปกติ 20,000 บาท

หลักสูตรนานาชาติ 35,000 บาท

หลักสูตรสองปริญญา 20,000 บาท

Q3 : การลงทะเบียนเรียน ลงอย่างไร ?

A3 : ทางมหาวิทยาลัยได้ลงทะเบียนแบบแพ็คเกจไว้ให้เรียบร้อยทั้ง
สองภาคเรียนของปี 1 แต่สามารถลงเพิ่ม ถอน ได้ด้วยตนเอง
ตามระยะเวลาที่กำหนด

Q4 : หลักสูตรภาคปกติ มี 3 รูปแบบแตกต่างกันอย่างไร และ
นักศึกษาเป็นผู้เลือกรูปแบบด้วยตัวเองใช่หรือไม่?

A4 : ทั้ง 3 รูปแบบมีวิชาเรียนเหมือนกันทั้งหมด แตกต่างกันในส่วนของทางเลือกว่าจะทำงานวิจัย
ปัญหาพิเศษ หรือจะไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ หรือในรูปแบบ 3 สามารถเลือก
ทำทั้งวิจัยปัญหาพิเศษและไปปฏิบัติสหกิจศึกษาก็ได้ โดยการเลือกรูปแบบหลักสูตรนักศึกษาเป็น
ผู้เลือกด้วยตนเองตามความถนัดและสนใจของนักศึกษา โดยมีจำนวนหน่วยกิตแต่ละ
รูปแบบดังนี้รูปแบบที่ 1 ปัญหาพิเศษ 138 หน่วยกิต
รูปแบบที่ 2 ปฏิบัติสหกิจศึกษา 135 หน่วยกิต
รูปแบบที่ 3 ปัญหาพิเศษและปฏิบัติสหกิจศึกษา 138 หน่วยกิต

Q 5: หากต้องการเรียนต่อระดับปริญญาโท มีการกำหนดเกรดหรือไม่ และมีทุนการศึกษาให้หรือไม่?

A5 : ในการสอบคัดเลือกระดับปริญญาโทของคุณะ ไม่มีการกำหนดเกรดแต่มีกระบวนการสอบคัดเลือกในการรับเข้าศึกษา และในส่วนของทุนการศึกษา มีทุนการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเช่น ทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย, ทุนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งในทุกปีมีนักศึกษาของคุณะได้รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง(เกณฑ์คุณสมบัติเป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย)

Q6 : หลักสูตรปกติสามารถโอนย้ายไปเรียนในหลักสูตร 2 ปริญญาได้หรือไม่ หากทำได้ต้องทำอย่างไร?

A6 : เนื่องจากในหลักสูตร 2 ปริญญา มีการกำหนดคะแนนขั้นต่ำ(วิชาสามัญ ภาษาไทย คณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษ ในรอบ2-3 และกำหนดคะแนน O-net วิชาข้างต้นในรอบที่ 4) แต่หลักสูตรภาคปกติไม่มีการกำหนดคะแนนขั้นต่ำ ดังนั้นหากต้องการย้ายหลักสูตรจะต้องพิจารณาเป็นรายคน โดยเขียนใบคำร้องขอโอนย้าย พร้อมแนบหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง และหลักฐานใบคะแนนวิชาสามัญ หรือ O-net ประกอบการพิจารณา

Q7 : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน โครงการ
จะจัดในช่วงปิดเทอมหรือตรงช่วงเปิดเทอมปกติของ
มหาวิทยาลัย?

A7 : โครงการแลกเปลี่ยนมีทั้งแบบที่จัดในช่วงปิดเทอม และเปิดเทอมโดย
โครงการแลกเปลี่ยนในช่วงปิดเทอมมันเป็นในระยะเวลาสั้นมาก
ช่วงโครงการแลกเปลี่ยนในช่วงเปิดเทอมมักเป็นโครงการแบบ 1 เทอม
หรือ 1 ปีการศึกษา

Q8 : หากไปโครงการแลกเปลี่ยนระยะยาว การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาตามภาคเรียนการศึกษาปกติ จะต้องกลับมาลงเรียนใหม่หรือไม่ และจะมีผลกับการนับระยะเวลาเรียนที่เกินเวลาตามหลักสูตรหรือไม่?

A8 : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน จะต้องรักษาสถานภาพนักศึกษา ก่อนเดินทางไปร่วมโครงการและเมื่อกลับมาจะต้องดำเนินการลงทะเบียนเรียนตามปกติ โดยไม่มีผลต่อการนับระยะเวลาเรียนเกินหลักสูตร ทั้งนี้ระยะเวลาเรียนที่เกินมานั้นต้องไม่มากกว่าระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

Q9 : โดยส่วนใหญ่การคิดเกรดของอาจารย์ผู้สอน
มีอัตราส่วนระหว่างคะแนนเก็บ และคะแนนสอบ
อย่างละกี่เปอร์เซ็นต์?

A9 : ในแต่ละกระบวนวิชามีความแตกต่างกันในการกำหนดเกณฑ์การวัด
และประเมินผล ขึ้นอยู่กับลักษณะของกระบวนวิชาเช่นกระบวนวิชาบังคับก็มี
แนวโน้มการเก็บคะแนนโดยการสอบเป็นหลัก เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจใน
ทฤษฎี หากเป็นกระบวนวิชาเลือกหรือวิชาที่เป็นเศรษฐศาสตร์ประยุกต์อาจมี
สัดส่วนของคะแนนเก็บที่มากกว่าวิชาทฤษฎี เนื่องจากเน้นให้นักศึกษาและ
เป็นไปตามการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

**Q10 : หลักสูตรภาคปกติ สามารถย้ายไปเรียนหลักสูตรอื่น
ได้หรือไม่ และสามารถไปเรียนต่อต่างประเทศได้หรือไม่?**

A10 : สามารถย้ายไปเรียนหลักสูตรอื่น ของคณะอื่นได้ เรียกว่าการโอนย้ายคณะโดย
นักศึกษาต้องเรียนวิชาครบตามเงื่อนไขของหลักสูตรที่จะโอนย้ายไป รวมถึงมีเกรดเฉลี่ย
ตามเงื่อนไขที่คณะนั้นกำหนด(โดยปกติจะใช้เวลาในการเรียนวิชาตามเงื่อนไขประมาณ 2-
3 ปี ถึงจะโอนย้ายได้)แต่สำหรับโอนย้ายหลักสูตรภายในคณะจากภาคปกติไปนานาชาติ
หรือจากนานาชาติไปภาคปกติไม่สามารถทำได้ และเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีแล้ว สามารถไปเรียนต่อต่างประเทศได้ โดยเป็นไปตามเกณฑ์ในการคัดเลือก
ของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศนั้นๆ

Q11 : การรับน้องเป็นอย่างไรบ้าง?

A11 : ไม่มีความรุนแรง เน้นการสร้างเสริมให้เกิดการเรียนรู้
รักคณะ และสร้างสัมพันธ์ไมตรีกับเพื่อนใหม่และรุ่นพี่

Q12 : กิจกรรมภายในคณะมีอะไรบ้าง?

A12 : เยอะแยะมากมาย ex.ห้องเชียร์-วงบวม,
Econ-Entaneer Music Festival,Econ Relationship



สามารถติดตามได้ที่ เพจFACEBOOK
สโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่




A stylized illustration of a watermelon slice in the top-left corner, showing red flesh and dark green seeds. The background is split into a light pink area on the left and a dark green area on the right.


Q13 : เรื่องทุนการศึกษาจะมีอะไรบ้างคะ?

A13 : มีทั้งทุนของมหาวิทยาลัยและทุนของคณะเศรษฐศาสตร์เอง
โดยแบ่งออกเป็น 1. ทุนขาดแคลน 2. ทุนเรียนดี 3. ทุนแลกเปลี่ยน
โดยในส่วนของทุนขาดแคลนนั้นจะมีทั้งทุนต่อเนื่องและทุนเฉพาะปีการศึกษา


Q14 : การกู้ยืม กยศ. มีกำหนดการอย่างไรบ้าง?

A14 :


กำหนดการให้กู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (รายใหม่)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2563 

-สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่
-สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนระดับชั้น (เคยกู้ยืมฯตอนมัธยมศึกษา)
-สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายมหาวิทยาลัย

ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 17.30 น.

- 1 ขอรหัสผ่านและยืนยันแบบคำขอกู้ยืมในระบบ e-studentloan วันที่ 1 พ.ค. – 8 ก.ค. 2563
*กรณีที่ยังไม่กรบบรรณ.ศ. ให้พิมพ์ชื่อคณะลงในช่องบรรณ.ศ. หลังจากกรบบรรณ.ศ. แล้วให้เข้ามาบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมทำการบันทึกย้ายอีกครั้งหนึ่ง (บันทึกชื่อได้ภายในวันที่ 8 ก.ค. 2563 เท่านั้น)
- 2 ส่งแบบคำขอกู้ยืมที่คณะที่นักศึกษาสังกัด* วันที่ 15 มิ.ย. – 10 ก.ค. 2563
*ทั้งนี้กำหนดการให้เป็นไปตามแต่ละคณะกำหนด
- 3 ตรวจสอบรายชื่ออนุมัติ วันที่ 20 ก.ค. 2563
- 4 จอจปฐมนิเทศ กำหนดการจะแจ้งภายหลัง
- 5 พิมพ์สัญญากู้ยืมเงิน กำหนดการจะแจ้งภายหลัง
- 6 ปฐมนิเทศ กำหนดการจะแจ้งภายหลัง 
- 7 ส่งสัญญา กำหนดการจะแจ้งภายหลัง
- 8 กรอทยอดค่าเทอม กำหนดการจะแจ้งภายหลัง
- 9 ลงนามแบบยืนยันกำหนดการจะแจ้งภายหลัง
- 10 รับคู่ฉบับ กำหนดการจะแจ้งภายหลัง

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 กำหนดการและขั้นตอนการดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้นักศึกษาติดตามทางเพจเฟซบุ๊กเป็นหลัก

 งานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาพ: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Q15 : หอในเปิด 24 ชม. หรือเปิดปิดเป็นเวลา?

A15 : เวลาเปิด หอพักชาย และหอพักหญิง (06:00 น.)

เวลาปิด หอพักชาย (ปิด 24:00 น.)

หอพักหญิง (22:00 น.)

ช่วง COVID-19

หอพักชายและหญิง เปิดเวลา 07:00 น. และปิดเวลา 21:00 น.

Q16 : หอในใช้ รถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ ไม่ได้เหรอคะ?

A16 : ไม่ได้ค่ะ เนื่องจากเป็นการกระทำผิดกฎระเบียบของหอพัก

Q17 : หอพักไหนเปิดบ้าง?

A17 : หอพักเดิม มีดังนี้ - หอพักชายอาคาร 5,6,7

- หอพักหญิงอาคาร 1,2,3,8

หอพักรีโนเวทใหม่ มีดังนี้ - หอพักชายอาคาร 3,4

- หอพักหญิงอาคาร 4,6,7

- หอพักสี่ชมพู่

- หอพัก 40 ปี (สำหรับนักศึกษาชั้นปี 2 ขึ้นไป)

Q18 : ทุกหอพักมีโรงอาหารไหมคะ?

A18 : มีบางหอค่ะ ส่วนหอที่ไม่มีโรงอาหารใต้หอพัก

คือ หอพักหญิงอาคาร 3,7,8, และหอพักชายอาคาร 7

Q19 : จองหอในไม่ทัน ต้องทำยังไงคะ?

A19 : ในปีที่ผ่านมา ๆ มา จะมีระบบ Waiting List อยู่
(<http://udo.oop.cmu.ac.th/waitingListSystem>) ก็คือให้นักศึกษา
ที่จองไม่ทันไปลงชื่อไว้ว่าอยากจะอยู่หอไหน
พอหอพักในว่าง ทางหอก็จะติดต่อกลับไป



Q20 : บัตรนักศึกษาที่เป็นบัตร ATM ธนาคารไทยพาณิชย์มีค่าธรรมเนียมในแต่ล่ะปีหรือไม่ ?

A20 : ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ธนาคารไทยพาณิชย์มีค่าธรรมเนียมปีละ 200 บาท